
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i’w hateb ar 13eg Hydref 2005

R – Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W – Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon

Leighton Andrews (Rhondda): A gaiff ‘Rasio Beiciau Sgramblo’ ei ystyried fel chwaraeon 
gan Gyngor Chwaraeon Cymru ac os felly, pa grantiau a ddyfarnwyd ar ei gyfer. 
(WAQ44420)

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

Leighton Andrews (Rhondda): Beth fu’r prif ffactorau sydd wedi effeithio ar y cynnydd yng 
nghostau ffordd liniaru Porth Rhondda Fach. (WAQ44419)

Leighton Andrews (Rhondda): Beth yw polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru tuag at ddad-
gyfreithloni parcio gan awdurdodau lleol ac a wnaiff ddatganiad am hynny. (WAQ44432)

Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i ni, yn cynnwys amserlenni, am y cynnydd a wneir tuag at gynyddu amlder gwasanaeth 
rheilffordd i deithwyr rhwng Caerdydd a Rhymni. (WAQ44436)

Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i ni, yn cynnwys amserlenni, am y cynnydd a wneir tuag at gynyddu amlder gwasanaeth 
rheilffordd i deithwyr rhwng Caerdydd a Merthyr Tudful. (WAQ44437)

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa sylwadau y mae’r Gweinidog wedi’i 
wneud i Ganghellor y Trysorlys am y seibiannau treth arfaethedig yn cynnwys y pensiwn 
SIPP (Cynlluniau Pensiwn Hunan Fuddsoddi) newydd. (WAQ44443)

Gofyn i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Leighton Andrews (Rhondda): Pa ysgolion cynradd yn Rhondda Cynon Taf sydd ar hyn o 
bryd yn cymryd rhan yn y cynllun brecwast am ddim ac a fydd yn cymryd rhan ynddo o fis 
Medi 2006. (WAQ44421)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynlluniau Cychwyn 
Cadarn yn Rhondda Cynon Taf. (WAQ44427)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynllun Dechrau’n 



Deg yn y Cymoedd. (WAQ44430)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau a gymerwyd 
yn sgîl Adroddiad Pennington ar E.coli yn yr Alban gan sefydliadau sy’n gyfrifol yn ei 
hadran. (WAQ44435)

Gofyn i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefelau ailgylchu yn sir 
Ddinbych. (WAQ44389)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am reoli gwastraff yn sir 
Ddinbych. (WAQ44390)

Jenny Randerson (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn mae 
Llywodraeth Cynullniad Cymru yn ei wneud i leddfu’r broblem ceir gadawedig yng Nghymru. 
(WAQ44391)

Jenny Randerson (Canol Caerdydd): Beth mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei 
wneud i annog ailgylchu. (WAQ44392)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd i 
gyflawni targedau strategaeth ynni gwastraff Cymru. (WAQ44393)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y gweinidog ddatganiad am strategaeth 
Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella ansawdd dwr mor ymhellach yn nhraethau Cymru sydd 
fwyaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr. (WAQ44394)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fentrau i 
hyrwyddo cig eidion Cymru yng Nghymru. (WAQ44395)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y 
ffermwyr yng Nghymru sydd ag ail swyddi. (WAQ44396)

Nick Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i ni am drafodaethau gydag awdurdodau lleol ynghylch gweithredu TAN 8: Ynni 
Adnewyddadwy. (WAQ44397)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am unrhyw gynlluniau 
sydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i fynd i’r afael â beiciau sgramblo. (WAQ44414)

Leighton Andrews (Rhondda): Pa gamau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i leihau 
deunydd pacio a gynhyrchir gan archfarchnadoedd yng Nghymru. (WAQ44425)



Leighton Andrews (Rhondda): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’r 
Mudiad Bwyd Araf. (WAQ44428)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau a gymerwyd 
ynghylch Adroddiad Pennington ar E.coli yn yr Alban gan sefydliadau sy’n atebol i’w adran. 
(WAQ44434)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth y Cynulliad 
yn eu cymryd i fonitro lledaeniad y Ffliw Adar ar draws Asia ac Ewrop . (WAQ44444)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fesurau annibynnol a gymerir gan 
Lywodraeth y Cynulliad i fonitro symudiad adar mudol a lledaeniad haint yn sgîl hynny. 
(WAQ44445)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fesurau newydd y mae Llywodraeth y 
Cynulliad yn eu rhoi ar waith i fonitro dyfodiad adar mudol mewn mannau yng Nghymru a 
heintusrwydd yr adar hyn. (WAQ44446)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa wybodaeth sydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad am yr amodau sy’n peri i adar ledaenu’r feirws Ffliw Adar a pha mor hir y byddant 
yn parhau i fod yn heintus. (WAQ44447)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa wybodaeth sydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad o ba mor hir y bydd straen HPAI yn parhau i fod yn heintus mewn adar mudol nad 
ydynt wedi cael yr afiechyd ond sy’n ei gario. (WAQ33359)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa wybodaeth sydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad am ba mor hir y mae’r feirws Ffliw’r Adar yn parhau i fod yn heintus mewn 
ysgarthion adar mudol. (WAQ44448)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa wybodaeth sydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad am sut y mae’r tywydd yn effeithio ar oroesiad haint Ffliw’r Adar. (WAQ44449)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): O dan ba amodau sy’n gysylltiedig â Ffliw’r 
Adar y byddai Llywodraeth y Cynulliad yn gorchymyn cadw pob dofednod dan do yn ystod y 
dydd. (WAQ44450)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): O dan ba ddeddfwriaeth y byddai 
Llywodraeth y Cynulliad yn gorchymyn cadw pob dofednod dan do yn ystod y dydd. 
(WAQ44451)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fesurau penodol y mae Llywodraeth y 
Cynulliad wedi cynghori’r diwydiant dofednod i’w cymryd i wella bio-diogelwch o ganlyniad i’r 
bygythiad yn sgîl Ffliw’r Adar. (WAQ44452)



Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gyfarwyddiadau y mae Llywodraeth y 
Cynulliad wedi eu rhoi i’w staff ei hun a staff asiantaethau i leihau pob ymweliad ac eithrio’r 
rhai mwyaf hanfodol i ffermydd dofednod. (WAQ44453)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa adnoddau a staff ychwanegol y mae 
Llywodraeth y Cynulliad wedi’u neilltuo ar gyfer gwasanaethau maes a labordai er mwyn 
sicrhau bod profion cyflym a digonol ar gyfer heintusrwydd Ffliw’r Adar. (WAQ44454)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad i gynyddu adnoddau o gronfeydd wrth gefn, os digwydd i’r llwyth gwaith ar staff a 
labordai gynyddu’n sylweddol o ganlyniad i achosion o Ffliw’r Adar. (WAQ44455)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): O gofio effaith bosibl epidemig o HPAI 
ymysg haid o adar Prydain, pa gamau y mae’r Llywodraeth wedi eu cymryd i ddiogelu 
statws ‘adar rhydd’ cynhyrchwyr y mae’n rhaid iddynt gadw eu heidiau dan da. (WAQ44456)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth y Cynulliad 
wedi’i wneud o oblygiadau rheoli a lles cadw heidiau rhydd dan do yn ystod y dydd am nifer 
o wythnosau. (WAQ44457)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fesurau y mae Llywodraeth y Cynulliad 
yn bwriadu eu cymryd i liniaru effeithiau andwyol cadw heidiau rhydd dan do. (WAQ44458)

Gofyn i’r Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Jenny Randerson (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog roi’r newyddion diweddaraf am 
wella caffael yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. (WAQ44381)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am Brif Grwp Gwariant 
Iechyd a Gwasanaethau Chymdeithasol. (WAQ44382)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y bu’n rhaid 
addasu cyllideb Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn talu costau ychwanegol 
gwasanaethau a brynwyd na ellid bod wedi’u rhagweld. (WAQ44383)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith y 
bleidlais yn y Cyfarfod Llawn ar 4/10/05 ar ddyraniad y gyllideb ar gyfer y portffolio Addysg a 
Dysgu Gydol Oes. (WAQ44384)

Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith 
cyllideb Cynulliad Cenedlaethol Cymru am y tair blynedd nesaf ar gyllideb gyffredinol y 
portffolio Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth. (WAQ44385)



John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyllideb 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru am y tair blynedd nesaf. (WAQ44386)

Nick Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi’r newyddion 
diweddaraf i ni ar ei pholisïau ar gyfer hyrwyddo effeithlonrwydd ariannol ar draws y 
portffolios Gweinidogol. (WAQ44387)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’r 
Gweinidog dros Addysg o ran darparu cyllid ychwanegol i liniaru’r pwysau a wynebir yn sgîl 
ei chyllideb. (WAQ44388)

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
yr ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 1,115 o bobl yn aros dros ddeuddeg mis i gael 
triniaeth cleifion mewnol yng Nghymru. (WAQ44398)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Faint o arian sydd ei angen i ariannu 
"Agenda ar gyfer Newid" o ran gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru WAQ44399)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Faint o arian a roddir i Ymddiriedolaeth 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ariannu’r "Agenda ar gyfer Newid", pa adran iechyd o 
fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am ddyrannu’r arian hwn a phryd y bydd 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ei dderbyn. (WAQ44400)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 3,339 o bobl yn aros dros chwe mis i gael gweld 
ymgynghorydd yn sir Gaerfyrddin. (WAQ44401)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar bod 8 person yn aros dros ddeuddeg mis am driniaeth 
cleifion mewnol yn sir Gaerfyrddin. (WAQ44402)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 1,155 o bobl yn aros dros chwe mis i gael gweld 
ymgynghorydd yng Ngheredigion. (WAQ44403)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 4 person yn aros dros ddeuddeg mis i gael gweld 
ymgynghorydd yng Ngheredigion. (WAQ44404)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 931 o bobl yn aros dros chwe mis i gael gweld 
ymgynghorydd yng Ngwynedd.(WAQ44405)



Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 2 berson yn aros dros ddeuddeg mis i gael 
triniaeth cleifion mewnol yng Ngwynedd. (WAQ44406)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 2,877 o bobl yn aros dros chwe mis i gael gweld 
ymgynghorydd yn sir Benfro. (WAQ44407)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 5 person yn aros dros ddeuddeg mis i gael 
triniaeth cleifion mewnol yn sir Benfro. (WAQ44408)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 2 berson yn aros dros ddeunaw mis i gael 
triniaeth cleifion mewnol yn sir Benfro. (WAQ44409)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 1,535 o bobl yn aros dros chwe mis i gael gweld 
ymgynghorydd yn sir Benfro. (WAQ44410)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 37 o bobl yn aros dros ddeuddeg mis i gael 
triniaeth cleifion mewnol ym Mhowys. (WAQ44411)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio pam, yn ôl 
ystadegau amseroedd aros diweddar, bod 61,002 o bobl yn aros dros chwe mis i gael 
gweld ymgynghorydd ym Mhowys. (WAQ44412)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bobl y codwyd tâl 
arnynt am ffioedd Cartref Gofal ar gam yn Rhondda Cynon Taf. (WAQ44415)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am pryd y cadarnhawyd 
mai E.coli oedd achosion cyntaf yr E.coli presennol; a phryd y datganwyd hyn yn 
gyhoeddus. (WAQ44416)

Leighton Andrews (Rhondda): Pa fesurau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i gasglu 
gwybodaeth am achosion o sarcoidosis. (WAQ44422)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fonitro Iymffoma nad 
yw’n fath Hodgkins yn ardal Nantygwyddon. (WAQ44423)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gastroschisis yng 
nghymoedd de Cymru a pha gynlluniau sydd ganddo i fynd i’r afael â’r broblem hon. 
(WAQ44424)



Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr astudiaeth gan 
Palmer GT AL. ar risgiau abnormaleddau genedigol ger safleoedd tirlenwi (WAQ44426)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau gweithredu 
a gymerwyd o safbwynt Adroddiad Pennington ar E.coli yn yr Alban gan sefydliadau sy’n 
gyfrifol am ei adran. (WAQ44433)

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Beth yw argaeledd cadeiriau olwyn i’r rhai 
sydd eu hangen yng Nghymru. (WAQ44438)

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A oes rhestr aros i gael cadair olwyn yng 
Nghymru, ac os felly, pa mor hir ydyw. (WAQ44439)

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa ansawdd o gadeiriau olwyn a ddarperir 
gan y GIG yng Nghymru fel y rhai safonol. (WAQ44440)

I’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi'r lefel o wariant a gyllidebwyd 
ar gyfer y rhaglen Cymorth Prynu ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol, 2005-6 a’r 
amcangyfrif diweddaraf ar y canlyniadau disgwyliedig; ac a wnaiff gyhoeddi’r llinellau 
gwariant diweddaraf ar gyfer y rhaglen hon ar gyfer 2006-7, 2007-8 a 2008-9. (WAQ44413)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am holl gynlluniau 
cymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynlluniwyd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd ymhlith 
pensiynwyr. (WAQ44417)

Leighton Andrews (Rhondda): Pa gasgliadau y mae’r Gweinidog wedi dod iddynt o ran 
gweithredu’r Rhaglen grantiau bach ar gyfer tanau bwriadol; a pha gynlluniau a gefnogwyd 
yn y Rhondda. (WAQ44418)

Leighton Andrews (Rhondda): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi’u cael gyda 
chwmniau bwyd cydweithredol yn Rhondda Cynon Taf. (WAQ44429)

Leighton Andrews (Rhondda): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynllun On Track yn 
y Rhondda. (WAQ44431)

Gofyn i Drefnydd

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa gyllid a chymorth sydd ar gael i 
awdurdodau lleol a busnesau i sicrhau bod canolfannau siopa a siopau yn hygyrch i bobl ag 
anableddau a’u bod yn cydymffurfio â’r Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. (WAQ44441)



Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Pa gyllid a chymorth sydd ar gael i sicrhau 
bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd (WAQ44442)
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